



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กำหนดให้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

(ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

(ค) หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบ โดยพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และพิมพ์หลักฐานการสมัครสอบตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ในกรณีที่เลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

(ง) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๒.๑ ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สวมเสื้อ กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากผู้เข้ารับการประเมินที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประเมิน

๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และจะต้องเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๓ การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ต้องปฏิบัติดังนี้

๒.๓.๑ ไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

๒.๓.๒ เชื้อฟุ้งและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด

๒.๓.๓ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่กำหนดให้เท่านั้น

๒.๓.๔ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ออกจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๒.๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) หรือต้องยุติการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป อาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อไป

(จ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ตามลำดับคะแนน ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และทางเว็บไซต์ < [www.royalrain.go.th](http://www.royalrain.go.th) > สมัครสอบราชการ หรือ < <https://royalrain.thaijobjob.com> > พนักงานราชการ>ปี ๒๕๖๔ หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
แนบท้ายประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล		
๖๔๒๐๐๑	นาย	กรศิลา	อาจหาญ
๖๔๒๐๐๒	นาย	ณัฐวุฒิ	เพิ่มจิตร
๖๔๒๐๑๐	นาย	กิริติ	ทักษิณสุข
๖๔๒๐๑๒	นาย	อดิศร	ผ่องแผ้ว
๖๔๒๐๑๗	นางสาว	นิสากร	ศาสตรมุล



กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
แบบท้ายประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วัน เวลา ที่เข้ารับการประเมิน	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	หัวข้อการประเมิน	สถานที่	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๖๔๒๐๐๑ ๖๔๒๐๐๒ ๖๔๒๐๑๐ ๖๔๒๐๑๒ ๖๔๒๐๑๗	ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ท่วงท่า วาจา มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะ ทักษะ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ จรรยาบรรณ และ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็น	ห้องประชุม ชั้น ๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ฯ	

